
                                                                                                      

 

รายงานสรุปการเสวนาเร่ือง 

“ซอฟตแ์วร์ไทย จะกา้วอยา่งไรในเวทีอาเซียน” คร้ังท่ี 3 
เร่ือง การพฒันาบุคลากรซอฟตแ์วร์ 

วนัองัคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 
หอ้ง 208 ชั้น 2 โซน G อาคารหอประชุมปัญญาภิวฒัน์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ถ.แจง้วฒันะ 

 
องคก์รสนบัสนุนการจดัการเสวนา ไดแ้ก่ 

- สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM) 
- กลุ่มบริษทั เอส เอส ซี ไอที (SSC IT Group) 
- บริษทั การจดัการความรู้เอเซีย จาํกดั (KM Asia Company) 

 
วตัถุประสงคข์องการจดัเสวนา 

1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการซอฟตแ์วร์และผูเ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ในประเทศไทย ไดต้ระหนกั
ถึงความสาํคญัในการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พศ.2558 (AEC 
2015) 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการซอฟตแ์วร์เกิดการต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมในการกาํหนดนโยบายเชิงพาณิชย ์
และการร่วมมือกนัในประเทศรวมทั้งกบัประเทศสมาชิก 

3. เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้ งทางด้านเทคโนโลยีและการค้าของ
ผูป้ระกอบการ รวมถึงการระดมสมองหาแนวทางการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไม่เสียเปรียบ 

4. เพื่อรับทราบความตอ้งการของภาคเอกชนต่อองคก์รภาครัฐ และในทางกลบักนัผูป้ระกอบการจะไดรั้บ
ทราบนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 

5. เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้การทาํแผนแม่บทของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทยเพื่อการกา้วต่อไปอยา่งถูกตอ้งใน
เวทีอาเซียนก่อนท่ีจะถึงกาํหนดในปี พศ. 2558 

 
 



รายละเอียดการเสวนา 
รศ.ดร.พิสิษฐ ์ชาญเกียรติกอ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  – 

กล่าวเปิดงานการจดัเสวนา “ซอฟตแ์วร์ไทย จะกา้วอยา่งไรในเวทีอาเซียน” คร้ังท่ี 3  

คุณไตรรัตน ์ฉตัรแกว้ – กรรมการอาเซียน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมเสวนา 
จาํนวน 35 ท่าน พร้อมรายงานสรุปการเสวนาคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 โดยขอ้มูลสรุปการเสวนาในแต่ละคร้ัง ยนิดี
ให้นาํไปเผยแพร่ได ้ซ่ึงทางผูจ้ดังานจะมีการสรุปการเสวนาโดยผ่านช่องทาง Social network เช่น กลุ่ม 
“Knowledge Management Community” 

คุณไตรรัตน์ ฉตัรแกว้ – แนวทางการพฒันาบุคลากรซอฟตแ์วร์ของประเทศไทย ควรมีการ UNIQUE 
แต่ละท่านควรเลือกท่ีจะพฒันาตนเองไปในมิติ ทั้ง 7 โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น 1.Programmers 2.Tester 3. 
Document Specialist 4.Business Analyst (BA) 5.Software Architect (SA) 6.System Analyst (SA) 7.Project 
Manager (PM) เช่น หากตอ้งการเป็น Programmer ควรจะลงลึกไปวา่จะถนดัดา้นใด JAVA, ภาษา C เป็นตน้  

อ.เสาวณี มหาวิทยาลยักรุงเทพ – ทาง ม.กรุงเทพ ไดมี้การสอนนกัศึกษาเพ่ือรองรับกระแสตลาดการ
เติบโตของเทคโนโลยีในอนาคต อยา่ง Mobile Application และเห็นวา่นกัศึกษาท่ีเป็น IT ส่วนใหญ่จะไม่คล่อง
ในเร่ืองของการทาํ document แต่ปัจจุบนับริษทัใหญ่ๆ จะมีการทาํ ISO หรือ CMMI แลว้  

คุณธรรมธชั - มองวา่หากซอฟตแ์วร์ไทยเทียบกบัวงการกีฬา มีปัญหาเดียวกนัคือ บุคคลากรไทยขอการ
ทาํงานเป็น teamwork ขาดโคช้ท่ีดี ขาดการ Management, นกัศึกษาไทยมองเร่ืองเงินเดือนเป็นตวัแปรหลกัท่ีใน
การเลือกสถานท่ีทาํงาน และขาดความคิดสร้างสรรค,์  ทาํงาน เดก็ IT ไม่ไดผ้า่นการ Learning Technology ท่ี
ถูกตอ้งอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไม่เคยทาํงานดา้น IT ทาํใหบ้ริษทัท่ีรับมาตอ้งเร่ิมอบรมใหม่เพราะไม่มีพ้ืนฐาน
การอยา่งสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒันถื์อวา่เป็น model ท่ีดีเพราะใหน้กัศึกษา ฝึกงานตั้งแต่ปี 1, คู่แข่งขนัท่ีมา
แรงอยา่งประเทศฟิลิปปินส์ เพราะเน่ืองส่วนใหญ่ Outsource แต่ละบริษทัจะผ่าน Certification และเงินเดือน
ค่อนขา้งตํ่า ถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่ากลวัของซอฟตแ์วร์ไทยมาก 

คุณไพโรจน์ – ส่วนของ Document Specialist คุณไพโรจน์มองวา่คนไทยไม่ควรทาํตรงน้ี หากมองใน
ส่วนของ AEC สู้กบัฟิลิปปินส์ไม่ไดใ้นเร่ืองภาษาองักฤษ .....  

คุณวีรพล – Programmer ไทยควรพฒันาภาษาองักฤษดว้ย ในสถาบนัการศึกษาไม่ใช่สอนแต่การ 
coding อยา่งเดียว ปัญหาของ Document Specialist ของไทยมกัรู้เฉพาะส่วนงานของตวัเองอยา่งเดียว  บางคนทาํ



เอกสารภาษาไทยยงัอ่านไม่รู้เร่ือง โดยรวมมองว่าบุคลากรซอฟตแ์วร์มีปัญาหาดา้น 1. ภาษา 2.การส่ือสาร  
3.Creativity 4.ส่ิงท่ีสอนในมหาวิทยาลยัไม่ไดใ้ชก้นัจริงๆ 

คุณวิษณุพงษ ์– มองวา่ IT Sales และ Marketing มีความสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมไทย ถึงจะมี
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีดีอยา่งไร แต่ไม่มีการขายท่ีดีหรือการตลาดท่ีดีก็ไม่มีประโยชน์ และนกัศึกษาท่ี
จบใหม่ ทั้งภาครัฐ ผูป้ระกอบการ และสถาบนัการศึกษาควรจะหารือกนัในเร่ืองของ demand และ supply 
แนวทางของเทคโนโลยใีนอนาคต เพราะไม่ใช่ว่าในอนาคตจะมีแต่กระแสตลาดเทคโนโลย ีMobile application 
อยา่งเดียว   

รศ.ดร.พิสิษฐ์ – ขอแบ่งปันความรู้เร่ืองการพฒันานักศึกษาของต่างประเทศ เช่น ในประเทศญ่ีปุ่น 
ออสเตรเลีย บริษทัต่างชาติหากจะเขา้มหาวิทยาลยัตอ้งเรียนจบจากสถาบนัท่ีสอนเฉพาะดา้นมาก่อนจึงจะรับเขา้
ทาํงาน  หรือประเทศเยอรมนั มี model ท่ีดีในการพฒันานกัศึกษา ซ่ึงทางสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ไดน้าํ 
model น้ีมาใช ้คือการเนน้ใหน้กัศึกษาฝึกงานเยอะๆ ส่งนกัศึกษาไปฝึกงานประมาณ 6 เดือน 1 ปี เพ่ือเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาเขา้ไปสู่โลกแห่งความจริง เห็นว่าสถานประกอบการและ สถาบนัการศึกษาควรหนัหนา้เขา้หากนั 
เพ่ือใหค้วามร่วมกนัเพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ดก็นกัศึกษาไดเ้ขา้ไปฝึกงานดว้ย  

คุณไตรรัตน์ – ทรัพยากร/บุคลากรซอฟตแ์วร์ ท่ีจะออกไปในตลาด ควรจะเนน้ 3 อยา่ง 1.คิดเป็น 2.พูด
เป็น 3.ทาํเป็น ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นน้ี ตอ้งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลยั โดยผูเ้ขา้ร่วม
เสวนาแต่ละท่านไดใ้หค้วามคิดเห็น ดงัน้ี 

o คุณกิตตินนัท–์ เห็นว่านกัศึกษาไทยควรจะมีใบประกอบวิชาชีพดา้น IT ซ่ึง TSEP มีนโยบาย
การใหทุ้นและให ้Certification สอนทุกอยา่งท่ี “เรา” ตอ้งการใหก้บันกัศึกษา  

o คุณไพโรจน์ – เห็นวา่ควรจะใหม้หาวิทยาลยัควรปรับตวัเป็น Software College เพ่ือลงลึกใน
การศึกษาแต่ละเร่ืองมากข้ึน 

o คุณไตรรัตน ์– บางมหาวิทยาลยัมีเง่ือนไขในการรับนกัศึกษาฝึกงานว่าตอ้งมีค่าเบ้ียเล้ียงดว้ย ทาํ
ให้บางบริษทัไม่อยากรับเพราะตอ้งเสียเวลาอบรม และยงัตอ้งเสียเงินอีกด้วย  แต่อย่างไรก็
ตามแต่ละบริษทัไม่ไดมี้ปัญหาในเร่ืองการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงแค่ตอ้งการให้นักศึกษาเป็นงานมา
บา้งแลว้ 

o ดร.ดชักรณ์ – เสริมว่าอาจารยค์วรเขา้ไปศึกษาในสถานประกอบการดว้ยเพื่อจะไดส้ัมผสั
ประสบการณ์ทาํงานจริง และในส่วนของเบ้ียเล้ียงอยากใหม้องเป็นค่าเดินทางใหก้บันกัศึกษา 



o คุณสินีนาฎ – เห็นวา่ควรบรรจุหลกัสูตรการทาํงานจริงในโปรเจค็สาํหรับจบการศึกษาร่วมกบั
สถานประกอบการ ซ่ึงหากเดก็ทาํงานผา่น บริษทัจะใหค้วามเห็นวา่ผา่น และทางบริษทัจะจ่าย
เป็นค่าเบ้ียเล้ียงใหแ้ก่นกัศึกษาดว้ย  

o คุณธรรมธชั – บริษทัใช ้Model ใหพ้นกังานเป็นหุน้ส่วนในบริษทั เพ่ือสร้างใหพ้นกังานมอง
บริษทัเป็นเจ้าของบริษทั เพื่อจะได้ทุ่มเทกบังาน และมุ่งเน้นทาํงานในส่ิงท่ีตวัเองอยากทาํ 
รวมถึงเป็นมีพ่ีเล้ียงคอยแนะนาํ 

ดร.ดชักรณ์ – สอบถามว่าสถานประกอบการมองว่าการรับพนกังานเขา้สถานประกอบการมีแนวทาง
อยา่งไร 

o คุณวิษณุพงษ ์– การรับพนกังานใหม่จะใหมี้การทาํขอ้สอบ Algorithm ซ่ึงจะมีการเขียน flow 
หรือตั้งโจทกใ์หผู้ส้มคัรลอง codinge program 

o คุณกิตตินนัท ์– เสนอวา่จะส่งขอ้สอบสาํหรับการรับพนกังานใหท้างมหาวิทยาลยัดูว่ากขอ้สอบ
แบบทาํงานจริง และขอ้สอบจากเรียนแตกต่างกนัอย่างไร เพ่ือท่ีทางมหาวิทยาลยัจะไดป้รับ
หลกัสูตรใหเ้ขา้กบัการใชง้านจริงได ้และอยากให้ทางมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนการสอนใน
เร่ืองของ Algorithm ใหม้ากข้ึน เพราะนกัศึกษาจะไดป้รับตวัใหเ้ขา้การการทาํงานจริง 
 

อ.เสาวณี – ทางม.กรุงเทพมีนโยบายให้นักศึกษาท่ีเรียนจบปีการศึกษา 53 เป็นตน้ไป ตอ้งมีใบ 
Certification 1 ใบเ ป็นอย่างน้อย  และทางมหาวิทยาลยัมองว่าการผลิตนักศึกษาเพ่ือให้ตอบโจทก์ของ
ผูป้ระกอบการในตลาดได้เป็นเร่ืองท่ียาก เพราะกระแสเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ทาง
มหาวิทยาลยักพ็ยายามจะปรับหลกัสูตรใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป และทางมหาวิทยาลยัเห็นดว้ยกบั
คุณสินีนาฎท่ีใหน้กัศึกษาเขา้ไปฝึกงานในการทาํงานจริง แต่ติดอยูใ่นส่วนของเง่ือนเวลาเน่ืองจากเวลาเรียนของ
นกัศึกษาและเวลาการทาํงานโปรเจ็คของทางสถานประกอบการไม่สมัพนัธ์กนั ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัอาจจะลอง
ทาํเป็น pilot group ข้ึนมา ในส่วนของภาษาองักฤษในอนาคต ม.กรุงเทพจะมีการสอนแบบ bilingual แต่อยา่งไร
กต็ามตอ้งใชเ้วลาปรับกนัสกัระยะหน่ึง 

การเสวนาตอ้งยติุในเวลา 16:40 น. ทั้งน้ีทางสภาหอการคา้ของความร่วมมือสถานประกอบการและ
สถาบนัการศึกษา อนัประกอบไปดว้ย บริษทั Infotronics, บริษทั 9Expert, บริษทั RV Global Soft, บริษทั T.J.S 
Consultants, TSEP, บริษทั ภูมิซอฟต ์จาํกดั, บริษทั เอดา้ซอฟท ์จาํกดั,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ, สถาบนัปัญญา



ภิวฒัน์ เขา้ร่วมกิจกรรมการเสวนาคร้ังต่อๆ ไป โดยเป็นคณะทาํงานเพ่ือการพฒันาทุนมนษยสู่์ซอฟตแ์วร์อาเซียน 
ทั้งน้ีกเ็พ่ือ “การกา้วอยา่งมัน่ใจ ของผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์ไทยในเวทีอาเซียน” 

บนัทึกการประชุมโดย คณะทาํงานจาก บริษทั การจดัการความรู้เอเซีย จาํกดั 

ตรวจสอบขอ้ความโดย นายไตรรัตน ์ฉตัรแกว้ – กรรมการอาเซียน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 


